

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

“การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕”

ที่มาและความสำคัญ

โลกในยุคปัจจุบันอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย เช่น การเปลี่ยนสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง ระบบการค้าเชื่อมโยงกันทั่วโลก ระบบเศรษฐกิจเชื่อมต่อกับสังคมดิจิทัล ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ก้าวทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร พร้อมรับการแข่งขันที่สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ อีกทั้ง เป็นการเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวสู่ยุคอนาคตที่มีโครงสร้างประชากรเน้นหนักไปทางสังคมสูงอายุ ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเจ็บป่วย และการแพร่ระบาดของโรคที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน และเป็น การสร้างคนตั้งแต่ระดับทารกให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงในทุกด้าน เติบโตสมวัย เพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย

กรมอนามัยในฐานะเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี จึงเล็งเห็นว่าควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และ บุคลากรด้านอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ป้องกันโรคและจัดการสุขภาพด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความมั่นคงระดับประเทศร่วมกัน โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์” ปีงบประมาณ จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์” ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๖ ขึ้น มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมการเกิดปัญหาโรคติดต่อในระดับประเทศ และระดับ นานาชาติ อีกทั้ง เป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

๑. เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ในระดับนานาชาติ

รูปแบบการอบรม

บรรยายภาษาอังกฤษ (International Course) โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในรูปแบบ การประชุม onsite และ online ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม ZOOM เท่านั้น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๒ คน ประกอบด้วย

๑. แพทย์จากต่างประเทศ จำนวน ๒๐ คน (เข้าประชุม online เท่านั้น)
๓. บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข/ผู้ปฏิบัติงานด้าน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค) จำนวน ๑๒ คน (เข้าประชุม onsite เท่านั้น)

ระยะเวลาจัดอบรม

๒๐ มิถุนายน – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สถานที่จัดอบรม

ห้องอบรมสถาบันปณิตต

ชั้น ๖ อาคาร ๗ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑. เป็นบุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข หรือรับผิดชอบงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่สังกัดส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

๒. มีทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี สามารถสื่อสารเข้าใจได้

๒. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด ในกรณีที่ติดราชการเร่งด่วนไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ จะต้องมียกข้อยกเว้นจากหน่วยงานต้นสังกัดมาแสดงด้วย

ค่าใช้จ่าย

-ค่าลงทะเบียน : ไม่มี

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง : เบิกจากต้นสังกัด

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม : ผู้จัดการประชุม เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคนไทยที่เข้าร่วมประชุม onsite เท่านั้น ครอบคลุมเฉพาะวันและเวลาที่มีการฝึกอบรมเท่านั้น

-ค่าที่พัก (พัสดุ) : ผู้จัดการประชุม เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคนไทยที่เข้าร่วมประชุม onsite เท่านั้น ครอบคลุมเฉพาะวันและเวลาที่มีการฝึกอบรมเท่านั้น

- ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบการฝึกอบรมของราชการและกรมอนามัย

การลงทะเบียนสมัครเข้าฝึกอบรม

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้ ผ่าน google form online (QR code link ด้านท้ายนี้)

หรือส่งใบสมัคร มาได้ที่ e mail pannatat.institute@gmail.com and cc. to: deen.pasin@gmail.com

หมดเขตการรับสมัคร : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรม : วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ สถาบันปณิตต กรมอนามัย
(<http://pannatat.anamai.moph.go.th>)

การจบหลักสูตรฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

สถาบันปณิตต ชั้น ๖ อาคาร ๗ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๖๔

Website: <http://pannatat.anamai.moph.go.th>